

ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ ๒

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จัดให้มีขึ้นในทุกสัปดาห์ ถือเป็น การประชุมที่มีความสำคัญสูงสุดของฝ่ายบริหาร เนื่องจากจะต้องมีการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งเรื่องนโยบาย แผนงาน โครงการและเรื่องที่สำคัญ อันจะมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ ของคณะรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม คณะรัฐมนตรี โดยริเริ่มในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินการ ประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้แก่คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ในระยะแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ซึ่งทำงานในลักษณะ Mobile Application เพื่อนำเสนอวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อมูล ประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะรัฐมนตรีและ ผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี



จากการดำเนินการที่ผ่านมาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) สามารถดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ และด้วยสภาพเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนามากขึ้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบทั้งในส่วนของการใช้งานที่เพิ่มความสามารถในการแสดงผลวีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว งานนำเสนอ (Powerpoint Presentation) การแสดงข้อมูล สรุปผลการประชุม และเพิ่มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัย ของเครื่องแท็บเล็ตที่ติดตั้งระบบ M-VARA ทำให้คณะรัฐมนตรีและผู้ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถใช้งานระบบ M-VARA ในการเรียกดู ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างสะดวกผ่านอุปกรณ์พกพาได้จากทุกสถานที่และเวลาได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย

ผู้มีสิทธิใช้งานระบบ

ผู้มีสิทธิใช้งานระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ประกอบด้วย

๑. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

๒. ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

๓. เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี



การทำงานของระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ทำงานในรูปแบบ Mobile Application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้มีสิทธิใช้งานสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยสามารถดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งปัจจุบันและครั้งย้อนหลังได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ M-VARA

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) จะมีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เข้าใช้งานก่อนเข้าถึงระบบได้ ด้วยการเข้ารหัสเฉพาะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดส่งให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

ระบบ M-VARA ได้ถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ทำให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาบนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน สนับสนุนนโยบายการลดเอกสารในหน่วยงาน